

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/CT- UBND

Việt Trì, ngày 21 tháng 3 năm 2006

## CHỈ THỊ

### Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy

Luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 10 năm 2001. Sau 5 năm tổ chức triển khai, thực hiện; công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định; nhiều đơn vị, địa phương thực hiện tốt các biện pháp PCCC; cơ bản đã kiềm chế được sự gia tăng về số vụ và mức độ thiệt hại do cháy gây ra, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh. Tuy nhiên, trong những năm qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra một số vụ cháy lớn, ảnh hưởng đến tính mạng; gây thiệt hại không nhỏ đến tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tình hình trên do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ yếu là do công tác PCCC chưa được quan tâm đúng mức; việc chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác PCCC chưa được tiến hành thường xuyên và còn nhiều thiếu sót và bất cập. Nhiều đơn vị, địa phương, khu dân cư chưa thực sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác này; nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác PCCC của Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương và một bộ phận nhân dân chưa cao.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác PCCC hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra; đồng thời chuẩn bị tốt cho việc tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy và kỷ niệm 45 năm ngày ban hành Pháp lệnh Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND huyện, thành thị, các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh và thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về công tác PCCC cho cán bộ, công nhân viên, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

2. Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực PCCC; thường xuyên có kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác PCCC, đặc biệt đối với các khu công nghiệp, nhà cao tầng, khu đông dân cư, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, các kho bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ khác và khu dân cư... có nguy cơ cháy cao. Tăng cường xây dựng, củng

cố lực lượng, trang bị phương tiện, các điều kiện, phương án PCCC, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC; tăng cường công tác tuần tra, canh gác, nhất là trực vào ban đêm và ngoài giờ làm việc, kịp thời khắc phục các sơ hở, thiếu sót và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC.

3. Chuẩn bị và tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy; tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày ban hành Pháp lệnh Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và 5 năm ban hành Luật phòng cháy chữa cháy. Việc tổ chức sơ kết phải được tiến hành từ cơ sở lên. Nội dung nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy. Giao Công an tỉnh xây dựng kế hoạch hướng dẫn việc sơ kết trình UBND tỉnh ban hành.

4. Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các địa phương có rừng theo chức năng, nhiệm vụ quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về PCCC rừng; đặc biệt cần xác định và cảnh báo sớm các khu rừng có nguy cơ cháy cao; hướng dẫn cho nhân dân các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC khi đốt nương rẫy; xây dựng các phương án PCCC rừng.

5. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan rà soát, điều chỉnh nội dung, xây dựng Đề án hoạch định về công tác PCCC của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 phù hợp với quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đề ra kế hoạch, biện pháp tổ chức chỉ đạo, thực hiện cụ thể trong từng thời gian; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về công tác PCCC; phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính chọn một số vụ điển hình, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đưa ra truy tố trước pháp luật để răn đe giáo dục chung.

Giao Công an tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Hải (Đã ký)**